
390. fundur velferðarráðs 20. janúar 
      

11.   Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins leggur fram svohljóðandi tillögu: 
 
Velferðarráð samþykkir að fela velferðarsviði að kanna hvaða möguleikar 
eru í boði að útvista þjónustu sviðsins til einkaaðila með það að markmiði 
að stytta biðlista, bæta þjónustu og auka hagkvæmni í rekstri 
Reykjavíkurborgar. Hugmyndin um að fé fylgi þjónustuþega gæti opnað á 
möguleika einkaframtaksins í þjónustu við borgarbúa með góðum árangri 
og bættri þjónustu. Sem dæmi væri hægt að skoða möguleika á samstarfi 
við einkaaðila er viðkemur líkamsrækt eldri borgara, matarþjónustu og 
stuðningsþjónustu við fatlað fólk svo eitthvað sé nefnt. Velferðarsvið 
myndi skila greinagerð um möguleika á verkefnum sem hægt væri að 
útvista, ekki seinna en 6 vikum eftir samþykkt tillögunar. 
Frestað. 

 


